

1	<ol style="list-style-type: none"> 1. รุ่น เรฟ อีพ ทู เจแซด 2. รุ่น เรฟ อีพ ทู อาร์บี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) 3. รุ่น เรฟ อีพ ทู อาร์บี (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) 4. รุ่น เรฟ อีพ ทู มาสด้า 5. รุ่น เรฟ อีพ ทู สอนต้า 4 สูบ บีแอนด์เคซีรี่รี่ ไม่มีระบบอัดอากาศ 6. รุ่น เรฟ อีพ ทู ซูเปอร์ 1500 (หน้าตาเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี โมดิฟายเต็มพิกัด) (เครื่องยนต์ไร้ระบบอัดอากาศ ใช้ควอลิฟายมอบด้วย) 7. รุ่น เรฟ อีพ ทู นิสสัน 4 สูบ 8. รุ่น เรฟ อีพ ทู โตโยต้า 4 สูบ ไม่มีระบบอัดอากาศ 9. รุ่น เรฟ อีพ ทู โตโยต้า 4 สูบ เทอร์โบ 10. รุ่น เรฟ อีพ ทู ซูบารุ 11. รุ่น เรฟ อีพ ทู มิตซูบิชิ 4 สูบ 	<h2>หมายเลข</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 12. รุ่น เรฟ อีพ ทู ดีเซล เอฟ55 13. รุ่น เรฟ อีพ ทู 1.9 ดีดีไอ บลูฟลาวเวอร์ บายอิชูชู 14. รุ่น เรฟ อีพ ทู เทอร์โบ 3000 15. รุ่น เรฟ อีพ ทู คอมมอนเรล เทอร์โบ โมดิฟาย (โบใหญ่ เกียร์ซิง) 16. รุ่น เรฟ อีพ ทู โปร 4 เอนเอ 17. รุ่น เรฟ อีพ ทู โปร 4 (ขับเคลื่อน 2 ล้อ, ขับเคลื่อน 4 ล้อ) 18. รุ่น เรฟ อีพ ทู 275 19. รุ่น เรฟ อีพ ทู โปร 6 (ขับเคลื่อน 2 ล้อ, ขับเคลื่อน 4 ล้อ) 20. รุ่น เรฟ อีพ ทู โปร โมดิฟาย 21. รุ่น เรฟ อีพ ทู อันลิมิเต็ด / เทอร์โบ, NA 22. รุ่น เรฟ อีพ ทู แดร์กสเตอร์ 	<p>เลขเต็นท์ :</p> <p>รุ่นพิเศษ SPL</p> <p>SPL 1 เรฟอีพทู รถบ้านยางบาง</p> <p>SPL 2 เรฟอีพทู ออเนิวเซฟ</p> <p>SPL 3 เรฟอีพทู ปีมี่สายสาย โบใหญ่ ยางเรเดียล มัดรวม ไคเร็ก สวีล</p> <p>SPL 4. เรฟอีพทู รถบ้านยางบาง สตรีทยูส</p> <p>SPL 5. Vigo, Triton, Navara, Ford, Mazda มัดรวม</p>
		<h2>รุ่นที่ลงสมัคร :</h2>
		<h2>ค่าสมัคร :</h2>

2	ชื่อ-นามสกุล (เจ้าของรถ)	ชื่อ-นามสกุล (ผู้ขับ)
3	รถยนต์ รหัสเครื่องยนต์	รุ่น สี
4	ลายเซ็นผู้สมัคร	วันที่สมัคร

หนังสือคำประกันความเสียหาย

ข้าพเจ้าได้อ่านกฎกติกาการแข่งขัน และตกลงยินยอมอยู่ภายใต้บังคับของกติกาดังกล่าว ที่ทางผู้จัดฯ กำหนดขึ้น เมื่อการสมัครของข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติ หรือเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่เรียกร้อยและยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแทน ผู้จัดการแข่งขัน, โปริ โมเตอร์จัดการแข่งขัน, ผู้อุปถัมภ์ ตลอดจนพนักงานต่างๆ ผู้แทน และตัวแทนนิติบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่มีการดำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทน อันเกี่ยวกับการค้าย การบาดเจ็บ การสูญสิ้นและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือทรัพย์สินของข้าพเจ้า ผู้ร่วมโดยสารหรือช่างเครื่องยนต์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าจะการดังกล่าวจะเกิดขึ้น เนื่องจากหรือเกี่ยวกับหรือสืบเนื่องมาจากการอนุมัติใบสมัครการแข่งขันในครั้งนี้และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นเพราะนิติบุคคลดังกล่าว พนักงานของนิติบุคคล ผู้แทนหรือตัวแทน ได้มีส่วนร่วมในการกระทำหรือได้ทำโดยประมาทก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยความเชื่อมั่นว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะร่วมการแข่งขันตามใบสมัครนี้ และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาพสนามแข่งและอัตราความเร็วของการทดสอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ คนกับใบสมัครนี้ ยอมรับและเห็นด้วยกับคำตัดสินเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โปริ โมเตอร์จัดการแข่ง